

Số: /BC-UBND

Cẩm Nhượng, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO**Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023,
phương hướng, nhiệm vụ năm 2024****PHẦN 1****KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN
THƯỞNG NĂM 2023****I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.**

Xã Cẩm Nhượng là xã ven biển, nằm ở phía đông huyện Cẩm Xuyên, cách thị trấn Cẩm Xuyên khoảng 12 km, phía bắc giáp với Khu du lịch Thiên Cầm; Là địa bàn có vị trí địa lý thuận lợi về giao thông thủy, bộ, có đường Quốc lộ 15B và đường tỉnh lộ 4 chạy qua.

Diện tích đất tự nhiên toàn xã 283,32 ha, dân số có số hộ 2.640, số khẩu 9.049 được phân bố trên 9 thôn, trong đó có một thôn là giáo dân với 290 hộ, Nhân dân chủ yếu làm nghề đánh bắt, khai thác thủy hải sản.

Đảng bộ xã Cẩm Nhượng có 444 đảng viên, sinh hoạt trên 13 chi bộ trong đó có 09 chi bộ thôn xóm, 3 chi bộ trường học; 1 chi bộ Ban Công an; Nhân dân Cẩm Nhượng có truyền thống cách mạng yêu nước và bề dày thành tích, được Nhà nước 02 lần phong tặng danh hiệu Anh hùng (Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và Trạng y tế anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới);

II. KẾT QUẢ VIỆC THỰC HIỆN.**1. Lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.**

Nhiệm vụ thi đua, khen thưởng có vai trò rất lớn trong việc động viên cán bộ, nhân dân thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ của địa phương đề ra. Thực hiện Công văn số 99/UBND- NV ngày 13/01/2023 về việc xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức phát động các phong trào thi đua, đăng ký thi đua năm 2023. Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 30/12/2022 của HĐND xã khóa XX kỳ họp thứ 4 về phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-Quốc phòng năm 2023.

Thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban nhân dân huyện, Hội đồng thi đua khen thưởng của xã đã ban hành Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 22/01/2023 của Hội đồng thi đua khen thưởng xã về phát động phong trào thi đua khen thưởng năm 2023 và ký cam kết thi đua XD-NTM với các thôn. Ủy ban nhân dân xã đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ công tác Thi đua, Khen thưởng toàn thể cán bộ, công chức, toàn thể nhân dân trên địa bàn xã.

2. Kết quả tổ chức phong trào thi đua.

Khai thác thủy hải sản, sản lượng khai thác thủy sản ước đạt 1.9500 tấn, đạt 102,6% so với kế hoạch cả năm. Doanh thu ước tính 115 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch. Thu nhập bình quân lao động nghề biển đạt từ 4.500.000đ – 5.000.000đ lao động/tháng. Các ngành nghề, dịch vụ hậu cần nghề cá, buôn bán, chế biến, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng có thu nhập ổn định, đặc biệt là ngành du lịch thương mại có nhiều chuyển biến, lượng khách du lịch về tham quan nghỉ dưỡng tại khu du lịch Thiên Cầm khá đông kéo theo sự phát triển của các ngành nghề. Tổng thu nhập toàn xã ước đạt 422 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 52,5 triệu đồng/người/năm.

Tổng thu ngân sách 11 tháng năm 2023 đạt 14,75 tỷ đồng/ dự toán 14,33 tỷ đồng, đạt 103% so với dự toán HĐND xã giao, đạt 124% so với huyện giao, gồm thu trên địa bàn và thu ngân sách cấp trên.

Trong năm 2023 rải thảm phục hồi 620m đường bê tông xuống cấp bằng vật liệu Cacboncor asphalt. Làm mới 320m đường bê tông, xây dựng nhà bia chứng tích trận càn 1953, lát nền sân trường tiểu học, cải tạo sửa chữa nhà công an, xây dựng nhà học đa năng, san nền trường THCS. Sản phẩm OCOP của xã đã đạt 11 sản phẩm cuối năm 2023 tất cả các sản phẩm vẫn giữ vững sản phẩm OCOP 3 sao.

Tỷ lệ hộ nghèo 3,53% đạt 181% kế hoạch; hộ cận nghèo 2,48% đạt 120% kế hoạch; hộ trung bình 43,68% đạt 110,5 kế hoạch.

Tăng cường công tác tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích, thanh toán trực tuyến

3. Công tác khen thưởng:

- Thường xuyên quan tâm thực hiện và đổi mới nâng cao chất lượng tổ chức, triển khai các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng xét khen thưởng đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch. Nhằm đảm bảo tính công bằng, dân chủ minh bạch, khách quan và kịp thời.

- Năm 2022 các tập thể và cá nhân được khen thưởng cụ thể như sau:

Tập thể được khen trong năm 2022: Đảng uỷ được Huyện uỷ khen thưởng; Ban văn hoá năm 2022 được sở văn hoá tặng giấy khen; Hội CCB xã được Tỉnh hội tặng bằng khen; MTTQ tập thể được tặng giấy khen của UBND huyện; Tổng kết công tác chính sách tập thể được tặng giấy khen UBND Huyện; Đoàn xã năm 2022 được huyện Đoàn khen; Hội Phụ nữ xã được Huyện hội khen; Ban Chỉ huy quân sự xã được UBND Huyện tặng giấy khen;

Các cá nhân được khen trong năm 2022: Chủ tịch hội CCB được Tỉnh hội và Huyện hội khen; Văn phòng thống kê được Cục Thống kê Hà Tĩnh khen và UBND huyện khen trong cuộc thi CCHC; Chủ tịch MTTQ được MTTQ huyện khen thưởng; Chỉ huy trưởng quân sự được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và 01 Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện; Chính sách xã hội được tặng giấy khen UBND Huyện; Chủ tịch hội ND được Huyện hội khen;

-Năm 2023 các tập thể và cá nhân được khen thưởng:

Tập thể giấy khen của Bộ CHQS tỉnh và giấy khen của chủ tịch ủy ban nhân dân huyện trong công diễn tập quân sự năm 2023; Đảng uỷ được Huyện uỷ khenthuởng; MTTQ về tập thể 1 giấy khen của UBND huyện về phối hợp thực hiện tốt chương trình Ngày biên phòng toàn dân (giai đoạn 2018 - 2023); giấy khen của UBND huyện khen có thành tích xuất sắc trong 20 năm tổ chức ngày hội đại đoàn kết giai đoạn 2003-2023 và hiện nay đã làm hồ sơ đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen cho tập thể; Hội CCB được Huyện hội khen;

Các cá nhân được khen thưởng trong năm 2023: Công chức Văn hoá được Sở văn hoá đề nghị khen thưởng trong năm 2023; Chỉ huy trưởng quân sự được khen thưởng Chiến sỹ tiên tiến của Bộ CHQS Tỉnh, giấy khen của Chủ tịch UBND huyện trong công tác huấn luyện diễn tập quân sự năm 2023; Chủ tịch MTTQ được tặng giấy khen của UBND huyện về phối hợp thực hiện tốt chương trình Ngày biên phòng toàn dân (giai đoạn 2018 - 2023) và đang được MTTQ huyện đề nghị khen thưởng trong năm 2023; Công chức Văn hoá đang được đề nghị Huyện khen trong năm 2023; Chủ tịch hội CCB đang được Huyện hội đề nghị khen thưởng năm 2023;

-Khen thưởng của xã: năm 2023 Chủ tịch UBND xã tặng giấy khen cho 32 hộ gia đình trên địa bàn xã đã có thành xuất sách nhiệm vụ trong công tác Đại đoàn kết toàn dân tộc gia đoạn 2003-2023.

Công tác khen thưởng được thực hiện đúng với Nghị định 91/2017/NĐ – CP ngày 30 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng; Quy chế thi đua khen thưởng số số 38/QĐ-UBND của xã.

4. Công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến.

Ủy ban nhân dân xã, HĐTĐKT xã thường xuyên chỉ đạo cán bộ chuyên môn, thủ trưởng các đoàn thể, đài truyền thanh xã, thôn, cán bộ phụ trách thôn, thôn trưởng tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú như tuyên truyền lồng ghép với các cuộc họp xã, thôn, tuyên truyền đến các hộ gia đình tiêu biểu, nhằm tiếp tục nhân rộng các mô hình như: Đảng uỷ có 12 mô hình dân vận khéo; MTTQ xã trong năm 2023 đã phát động phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng NTM đô thị văn minh, vận động Quỹ vì người nghèo, Vận động nhà tôi có bình chữa cháy, ký cam kết các phong trào thi đua thực hiện 5 nội dung cuộc vận động; Phụ nữ xã thành lập câu lạc bộ sống tốt đời đẹp đạo tại thôn Phúc hải; hội Nông dân ra mắt câu lạc bộ Nông dân với pháp luật tại thôn Liên Thành, xây dựng hồ sơ ra mắt Tổ hội nghề nghiệp “khai thác thủy sản ven bờ” tại chi hội Nông dân Thôn Chùa. BCĐ XD-NTM xã vận động các hộ sản xuất, chế biến thủy hải sản đăng ký xây dựng thêm mô hình sản phẩm OCOP vv....

nhằm kịp thời phát hiện, nhân rộng và biểu dương khen thưởng trực tiếp cho các gương điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

5. Tổ chức bộ máy.

Hội đồng TĐKT thực hiện tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền triển khai, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn xã. Phân công Văn phòng – Thống kê xã là ủy viên thường trực của Hội đồng.

6. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị

Năm 2023 ủy ban nhân dân xã chưa tiến hành công tác thanh tra, kiểm tra về công tác thi đua khen thưởng.

Trong năm 2023 không có khiếu nại tố cáo, kiến nghị về công tác thi đua khen thưởng..

7. Quỹ thi đua, khen thưởng.

Năm 2023 Ủy ban nhân dân xã tham mưu nguồn kinh phí cho hoạt động Thi đua khen thưởng của xã để trình Hội đồng nhân dân xã phê duyệt 30 triệu đồng .

8. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua khen thưởng.

Ủy ban nhân dân xã đã ban hành văn bản về việc nộp hồ sơ lĩnh vực Thi đua khen thưởng bằng dịch vụ công trực tuyến. Tại các cuộc giao ban công chức chuyên môn đã quán triệt đến các ngành, đoàn thể về công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong thi đua khen thưởng và quán triệt nhận hồ sơ đề nghị tặng giấy khen của chủ tịch UBND xã nộp hồ sơ trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

III. Đánh giá chung.

1. Ưu điểm.

Năm 2023 công tác thi đua khen thưởng đã được Cấp ủy đảng, Chính quyền và hội đồng thi đua khen thưởng xã quan tâm chỉ đạo. Tổ chức phát động phong trào thi đua trong toàn cán bộ, công chức trong năm 2023 tạo động lực thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn xã góp phần vượt và đạt nhiều chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Hội đồng thi đua khen thưởng xã kịp thời theo dõi động viên các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra và tham mưu đề xuất UBND xã khen thưởng đúng quy định những thành tích mà tập thể, cá nhân đã đạt được, từng bước nâng cao chất lượng trong công tác thi đua, khen thưởng. tăng cường công tác tuyên truyền nhân rộng mô hình, điển hình mới có hiệu quả.

2. Tồn tại, hạn chế

Việc nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến chưa thường xuyên, chưa nhân ra diện rộng.

Công tác tuyên truyền nêu gương điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong lao động sản xuất, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chưa thường xuyên.

3. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế.

Phòng trào thi đua và công tác khen thưởng của một số ban, ngành, đoàn thể và thôn chưa được quan tâm, chưa phát huy được sức mạnh hệ thống chính trị trong việc tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Trong chỉ đạo tổ chức phát động các phong trào thi đua đôi lúc chưa kịp thời kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết và đề nghị khen thưởng các gương điển hình lao động trực tiếp ở cơ sở.

4. Giải pháp khắc phục.

Xác định công tác thi đua và khen thưởng là nhiệm vụ thường xuyên, xác định tầm quan trọng nên cần phải làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt các quan điểm của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác thi đua – khen thưởng. Coi thi đua là một trong những biện pháp tích cực, là công cụ hữu hiệu, là động lực của sự phát triển để động viên, cổ vũ, khích lệ mỗi cán bộ, Đảng viên và nhân dân nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ của địa phương. Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, quản lý của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, tăng cường mối quan hệ phối kết hợp đồng bộ giữa cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và đoàn thể là nhân tố quan trọng để tổ chức phong trào thi đua yêu nước.

Thường xuyên sơ kết, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm, kịp thời biểu dương, khen thưởng kể cả trường hợp đột xuất, kịp thời phê bình, kiểm điểm đối với tổ chức, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ.

Thực hiện phong trào thi đua phải gắn với lòng ghép các cuộc vận động lớn của các ngành, các đoàn thể, thôn và gắn với nhiệm vụ, chương trình từng thời kỳ, biết khơi dậy truyền thống tốt đẹp, bằng nhiều nội dung và hình thức phong phú, đa dạng để thu hút đông đảo cán bộ, Đảng viên, Đoàn viên, Hội viên và mọi tầng lớp nhân dân.

PHẦN 2

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2024

Quán triệt sâu sắc các chỉ thị, Nghị quyết và kế hoạch của các cấp về công tác thi đua – khen thưởng, từ đó phát động phong trào thi đua sôi nổi trong toàn Đảng bộ, Nhân dân để tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra.

1. Tiếp tục quan triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác thi đua – khen thưởng, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng.

2. Triển khai kịp thời các phong trào thi đua toàn diện trên tất cả các lĩnh vực góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, đảm bảo các mục tiêu về an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, thực hiện giảm nghèo bền vững gắn với phát triển sự nghiệp y tế, giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác cải cách hành chính, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, các cơ chế chính sách và an sinh xã hội...

3. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua gắn với mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2026 đã đề ra; trong đó trọng tâm là phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, phong trào đẩy mạnh cải cách hành chính.

4. Kịp thời phát hiện, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, nhân tố mới để nêu gương học tập, nhân rộng toàn xã.

5. Tham mưu ban hành các văn bản trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; phát huy quyền dân chủ, thực hiện công khai, minh bạch, chính xác, kịp thời trong công tác khen thưởng; triển khai có hiệu quả việc cải cách thủ tục hành chính trong công tác thi đua, khen thưởng.

6. Kiện toàn kịp thời HĐTDKT xã khi khuyết, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng. Tích cực, chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai và thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng ở từng ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, thôn xóm.

7. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Khuyến khích, động viên những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- HĐTDKT huyện;
- Phòng Nội vụ;
- Lưu VT, VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Hùng

